

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhị đồng. Ghi nhận Trường Mầm non Quang Trung đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả trong nuôi dạy trẻ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục phát huy, quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

● Tại Kiến Xương, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Thanh Tân và Trường Mầm non Bình Minh. Cùng đi có đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại các nơi đến thăm, sau khi tặng quà và chung vui với các cháu thiếu nhi, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các địa phương. Trò chuyện với

các cháu, đồng chí chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương và nhà trường luôn quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt không để xảy ra tình trạng xâm hại và bạo hành trẻ em, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em được phát triển toàn diện.

● Tại Quỳnh Phụ, các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non thị trấn Quỳnh Côi và Trường Mầm non Quỳnh Hội.

● Tại Tiên Hải, các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Tây Phong và Trường Mầm non thị trấn Tiên Hải.

● Tại Đông Hưng, các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy

viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Đông Xuân và Trường Mầm non Đông Đông.

● Tại Hưng Hà, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các

cháu Trường Mầm non Trần Đức Thông (xã Minh Hòa) và Trường Mầm non thị trấn Hưng Hà.

● Tại Thái Thụy, đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm, tặng quà các cháu Trường Tiểu học Thụy Ninh và Trường Tiểu học Thụy Chính.

● Tại Vũ Thư, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu

nhị tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả các địa phương, nhà trường, đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường, đơn vị tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/6, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV làm việc tại tổ thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi thảo luận tại tổ đại biểu số 9.

Tại buổi thảo luận đã có 12 ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trong đó có 5 đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu nhất trí với sự cần thiết tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần để đẩy nhanh thực hiện trước, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội. Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, tổng mức đầu tư lớn nên cần thiết phải có các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu tham gia thêm về một số giải pháp, cơ sở pháp lý của việc tách nội dung này thành dự án thành phần; bố trí nguồn vốn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

VŨ SƠN TUNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh với nhiệm vụ chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết các hạng mục, nội dung công việc của từng dự án, làm căn cứ triển khai; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; lập và triển khai các quy hoạch; giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để thi công dự án... Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo các văn bản về phân công nhiệm vụ các thành viên, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quyết định thành lập các tổ giúp việc.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo các văn bản, nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nhanh về tình hình tích tụ, tập trung ruộng đất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại nội dung dự thảo các văn bản, trình rõ việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, trách nhiệm của cơ quan thường trực. Bổ sung lãnh đạo các đoàn thể chính trị, các huyện, thành phố làm thành viên Ban Chỉ đạo. Căn cứ 19 dự án được UBND tỉnh cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận nghiên cứu đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh xác định các dự án trọng điểm đầu tư vào nông nghiệp cần ưu tiên quy mô đất đai, vốn đầu tư, công nghệ áp dụng. Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung cùng với chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn trong thủ tục đầu tư của các dự án; phối hợp với các địa phương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

TÌM HIỂU CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

hiều được lợi ích mà các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình ở xã Mỹ Lộc và Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tại xã Thái Thọ (Thái Thụy) mang lại khi đi vào sản xuất, từ đó phát huy khả năng giám sát, bảo vệ môi trường tại các nhà máy có hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về hoạt động và lợi ích của các nhà máy, tích cực tham gia giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy.

Khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

Tối ngày 31/5, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Với quy mô 30 gian hàng, phiên chợ có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân như hàng điện tử, điện máy, sản phẩm phục vụ nông nghiệp, đồ trang trí nội thất, ngoại thất, hàng may mặc, thời trang, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tới tham quan, mua sắm. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường nông thôn, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

THU THUY

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH
Cung ứng điện ổn định trong những ngày nắng nóng**

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài từ ngày 1- 4/6, nhiệt độ cao nhất lên đến 38°C, vì vậy nhu cầu sử dụng điện của nhân dân sẽ tăng đột biến. Do đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình lưới điện trên toàn tỉnh bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thay thế đường dây tải điện, nâng cấp các máy biến áp. Triển khai các phương án bảo đảm điện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Phấn đấu bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, doanh nghiệp trong những ngày nắng nóng.

MANH THẮNG

TỰ TÂN

Lò đốt rác tiên ty bị bỏ hoang



Lò đốt rác xây dựng tốn kém nhưng chưa được sử dụng.

Hệ thống lò đốt rác và các công trình phụ trợ được xây dựng trị giá tiền tỷ nhưng bị bỏ hoang trong khi đó rác thải được đổ và đốt tràn lan gây ô nhiễm môi trường, trở thành nỗi bức xúc của người dân - thực trạng này đang diễn ra ở bãi xử lý rác thải La Điền, xã Tự Tân (Vũ Thư).

Được quy hoạch nằm ở vị trí chỉ cách khu dân cư hơn 100m, bãi xử lý rác thải La Điền là nỗi ám ảnh của người dân trong những ngày nắng nóng. Cùng bà Phạm Thị Tọ (thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân), chúng tôi đến khu vực bãi xử lý rác thải La Điền. Trên đường phía ngoài, rác thải sinh hoạt được đổ tràn lan hoặc đốt dở dang, tưởng gạch bao quanh bãi rác bị đập vỡ nham nhỡ. Phía trong đủ các loại rác thải sinh hoạt được đổ trên một cái ao rác rộng hàng trăm mét vuông bốc mùi hôi thối, bên ao rác đối diện cũng là rác thải nhưng đã được đổ cát đen lấp kín. Chiếm khoảng một phần tư diện tích bãi rác là các công trình: nhà trông coi, quản lý bãi rác được xây dựng mái bằng khung trang rộng khoảng 30m²

đã bung hết cửa và bỏ hoang, nhà phơi rác được dựng cột và lợp mái tôn rộng hàng chục mét vuông, 3 lò đốt rác hình trụ được xây bằng bê tông. Bà Tọ cho biết, gia đình bà sinh sống ở khu dân cư gần bãi rác, bà nhận thấy từ ngày sử dụng bãi rác hệ thống lò đốt chưa được vận hành lần nào, nhà mái tôn phân loại rác cũng chỉ bỏ hoang. Rác thải không phân loại vẫn được đổ và đốt ngay ở bãi. Mỗi tuần từ 1 - 2 lần người ta đốt rác ở bãi khiến không khí ô nhiễm tràn vào khu vực dân cư. Bãi rác nằm trên địa bàn thôn Phú Lễ nhưng lại nằm sát khu dân cư thôn Kiều Mộc, Đông An nên ảnh hưởng tới nhiều hộ dân.

Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân cho biết: Bãi xử lý rác thải La Điền có diện tích 10.000m² là bãi rác chính tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt của 5/9 thôn trong xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2012, khi ông Tạo chưa giữ chức Chủ tịch UBND xã thì khu xử lý rác thải La Điền được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng trong đó tính hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Khu xử lý rác được đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình như tường bao khép kín, nhà quản lý điều hành, ao chôn lấp, khu phân loại, phơi rác thải, 3 lò đốt hình trụ có chiều cao hơn 3m/lò, đường kính gần 2m/lò. Lò đốt được sử dụng theo hình thức rác thải được phân loại, phơi khô, cho vào lò, đốt thủ công bên dưới gầm lò rồi cho quạt điện thổi để rác tự cháy âm ỉ. Năm 2013, khu xử lý rác hoàn thành và đi vào sử dụng, tuy nhiên chỉ sử dụng phần mặt bằng để chứa, ao chôn lấp rác thải, còn lại các công trình như nhà quản lý điều hành, nhà phân loại rác thải, lò đốt chưa được sử dụng lần nào. Nguyên nhân do lò đốt rác được xây dựng theo mô hình lò đốt rác với công nghệ thủ công, lạc hậu, không hiệu quả. Ông Tạo cho biết: Với thiết kế lò đốt rác chỉ cao khoảng 3m, cách đốt rác theo kiểu thủ công, cháy tự nhiên, nếu sử dụng 3 lò đốt rác thì không khác gì 3 ống khói ngày đêm nhả khói ô nhiễm ra khu vực dân cư xung quanh. Ngoài ra, để duy trì được lò đốt thì xã phải có từ 1 - 2 lao động thường xuyên để phân

Ông Cao Văn Liên, Phó Trưởng thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân

Tôi không hiểu tại sao trước khi xây dựng các ngành và lãnh đạo địa phương không nghiên cứu kỹ, đồng ý cho xây dựng bãi rác thải La Điền quá gần khu dân cư, đầu tư số tiền vài tỷ đồng để trang bị công nghệ xử lý rác thải lạc hậu, không hợp lý dẫn đến công trình bỏ hoang, lãng phí vốn đầu tư. Tôi cho rằng cần có sự thẩm định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn ngay từ các khâu ban đầu để tránh xây dựng những công trình lãng phí, không hiệu quả tương tự.

Bà Phạm Thị Côi, xã Tự Tân

Lò đốt rác tiên ty thì bỏ không trong khi người dân chúng tôi vẫn phải sống cùng rác thải, ô nhiễm môi trường và tình trạng an ninh trật tự phức tạp phát sinh từ bãi rác. Tôi nghĩ cần xem xét lại việc xây dựng lò đốt rác thải ở địa phương nói riêng và nhiều công trình công cộng không hiệu quả khác nói chung để tránh lãng phí ngân sách nhà nước, cũng là tiền của của nhân dân.

